



กรมสรรพากร

Revenue Department News

เลขที่ข่าว พชส. ๔๔/๒๕๕๕

วันที่แถลงข่าว ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง กรมสรรพากรสนับสนุนตลาดทุน ยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสต์

ดร. สราจิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “เนื่องจากทรัสต์เป็นเครื่องมือสำหรับธุรกรรมในตลาดทุนที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในปี ๒๕๕๐ และตามกฎหมายเดิมก่อให้เกิดภาระภาษีที่ซ้ำซ้อน กรมสรรพากรจึงได้ออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนให้การทำธุรกรรมในตลาดทุนผ่านทรัสต์มีภาระภาษีที่เท่าเทียมกับการลงทุนในตลาดทุนผ่านเครื่องมืออื่นๆ โดยออกพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ ๕๓๓ เพื่อยกเว้นภาษีให้ธุรกรรมดังกล่าวทั้งระบบ ดังนี้

๑. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสต์สำหรับการที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์โอนทรัพย์สินให้ทรัสต์ไปบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ และเมื่อทรัสต์โอนทรัพย์สินกลับคืนให้แก่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ก็ได้รับยกเว้นภาษีเช่นกัน

๒. เมื่อทรัสต์ถือทรัพย์สินของกองทรัสต์และได้รับเงินปันผลเพื่อจ่ายต่อให้แก่ผู้รับประโยชน์ ทรัสต์จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินปันผลที่ได้รับเพื่อจ่ายต่อ นั้น แต่หากทรัสต์ได้รับค่าธรรมเนียมหรือประโยชน์อื่นใดจากการให้บริการ ก็ต้องเสียภาษีตามปกติ

๓. เมื่อทรัสต์จ่ายเงินปันผลที่ได้รับต่อให้ผู้รับประโยชน์ ผู้ได้รับผลประโยชน์สามารถเลือกให้ทรัสต์หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ ๑๐ ได้ โดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีตอนปลายปีได้ เช่นเดียวกับการณเงินปันผลทั่วไป

๔. หากทรัสต์ได้รับเงินปันผลในระหว่างการบริหารทรัพย์สินและได้จ่ายคืนให้แก่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ก็อาจได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหากผู้ก่อตั้งทรัสต์เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง แต่หากไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ก็จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงกึ่งหนึ่ง เช่นเดียวกับการได้รับเงินปันผลจากบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลโดยตรง”

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ RD Call Center หมายเลข ๑๑๖๑

อัจฉรา/รายงาน

กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร

เลขที่ ๙๐ ถนนพหลโยธิน ๗ พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๔ หรือ RD Call Center ๑๑๖๑